

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/วิทยาการ-ไอที-ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2556

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12879

Col.Inch: 49.55 Ad Value: 74,325

หัวข้อข่าว: 25ปี'.th'กับตัวตนไทยออนไลน์

หน้า: 9(บนขวา)

PRValue (x3): 222,975

ศิลปิน: ลีลี

25ปี'.th'

กับตัวตนไทยออนไลน์

.th ผ่านว่า “คอต ทีเอช” เป็นส่วนหนึ่งของระบบ “ชื่อโดเมน” สาขาดังกล่าวที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ “ความร่วมมือทางอินเทอร์เน็ตเพื่อกำหนดชื่อและหมายเลข” (ICANN-ไอแคนน์) องค์การเอกชนอิสระไม่แสวงผลกำไรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกำหนดหมายเลขไอพีและชื่อเรียกของเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก ที่เรียกกันว่า เป็นองค์กรบริหารอินเทอร์เน็ตโลกที่ไม่ผิดนัก

ชื่อโดเมนที่เรารู้จักกันมากที่สุดก็คือ .com (คอตคอม) .org (คอตโออาร์จี หรือคอตอออาร์ก) .in (คอตไอเอ็น) และ .net เป็นอาทิ อย่างไรก็ตามชื่อโดเมนเหล่านี้เป็นสากล ใครๆ ก็สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนเหล่านี้ได้ ซึ่งก็มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยในแง่ของความเป็น “สากล” แต่ก็เกิดคำถามขึ้นในเวลาเดียวกันว่า ถ้าหากต้องการบอกให้รู้ในทันทีว่าเป็นเว็บไซต์ของประเทศไทยที่เป็นภาษาไทย จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้านของคนไทยโดยเฉพาะล่ะ ต้องทำอย่างไร?

นั่นคือที่มาของชื่อโดเมนใหม่ที่มี “คอตทีเอช” ต่อท้าย ที่เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2531 มาถึงตอนนี้ มีอายุครบ 25 ปีพอดีพอดี

“.th” จดทะเบียนครั้งแรก สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารซึ่งกันและกันผ่านอินเทอร์เน็ตของกลุ่มงานวิจัยที่ใช้ชื่อเครือข่าย ไทย คอมพิวเตอร์ ไนซ์เน็ตเวิร์ก (ทีซีเอสเน็ต) ก่อนที่จะขยายตัวไปยังกลุ่มองค์กรภาครัฐ เอกชน และอื่นๆ ในเวลาต่อมา ปัจจุบัน อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิ ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ “ทีเอชเน็ต ฟาวเดชัน” ที่มี **ดร.โคทม อาริยา** ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ และเป็นได้ไฟจัดงานฉลองวาระครบรอบเสี้ยวศตวรรษของคอตทีเอชไปเมื่อ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมทั้งเชิญ **ดร.สตีฟ ครีคเกอร์** ประธานไอแคนน์ร่วมอยู่ในวาระพิเศษดังกล่าวด้วย

คอตทีเอชทำให้เว็บไซต์ของไทยมี “ตัวตน” จริงๆ ขึ้นมาในโลกอินเทอร์เน็ตทำนองเดียวกับประเทศยักษ์ใหญ่และประเทศอื่นๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น “คอตทีอี” ของเยอรมนี “คอตยูเค” ของสหราชอาณาจักร หรือ “คอตเจพี” ของญี่ปุ่นก็ตามที จนทุกวันนี้ การจดชื่อโดเมนทำนองนี้แพร่หลายออกไปเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้ว

นโยบายการให้บริการโดเมน .th อยู่ภายใต้การกำกับและเสนอแนะโดยตัวแทนจากหลายภาคส่วนของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษา กลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ภาคธุรกิจ องค์กรอิสระ และภาครัฐ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550 เป็นหน่วยงานบริหารชื่อโดเมน .TH โดยไม่มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไร มูลนิธิได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อมุ่งประโยชน์และสนับสนุนให้คนไทยได้มีตัวตนบนโลกออนไลน์ ส่งเสริมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารทั้ง ระบบ 3G, 4G, ระบบเน็ตเวิร์ก และไวไฟ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ รวมถึงก้าวสู่การแข่งขันในตลาดเสรีอาเซียน หรือเออีซี ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.โคทมบอกว่า มูลนิธิกำหนดนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่รัดกุมและป้องกันปัญหาอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวนชื่อโดเมน .TH จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยปราศจากปัญหาการฟ้องร้องและแอบอ้างกรรมสิทธิ์ในชื่อโดเมน หลักการนี้ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของธุรกิจไทยที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต และช่วยผลักดันโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตไทยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

“มาถึงวันนี้ ผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อโดเมนเนม .TH เดินทางมาจนครบ 25 ขวบปีเต็ม เราได้เห็นพัฒนาการของวงการอินเทอร์เน็ตไทยและการใช้โดเมนเนมเพื่อใช้ระบุตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ในระดับสากลเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยเราได้บันทึกสถิติการเติบโตการจดโดเมนเนม .TH ตั้งแต่ปี 2540 ถึงเดือนมีนาคม 2556 โดยมีผู้จดทะเบียนรวมทั้งหมดจำนวน 64,316 ชื่อ” ดร.โคทมกล่าว

มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่น่าสนใจในเรื่องชื่อโดเมนที่ ดร.ครีคเกอร์นำมาเปิดเผยเอาไว้ นั่นคือในปัจจุบันมีผู้จดโดเมนเนม .com ทั้งหมดประมาณ 120 ล้านโดเมนเนม โดยประเทศที่มีจำนวนผู้จดเป็นจำนวนมากในลำดับต้นๆ ได้แก่ เยอรมนี (DE), สหราชอาณาจักร (UK) และญี่ปุ่น (JPN)

ในส่วนของประเทศไทย ทีเอชเน็ตระบุว่า ข้อมูลเชิงสถิติการจดโดเมนเนมล่าสุดจนถึงเดือนมิถุนายน 2556 แยกตามกลุ่มได้ ดังนี้ .co.th จำนวน 30,363 (47.21%), .in.th จำนวน 20,352 (31.64%), .go.th จำนวน 6,265 (9.74%), .ac.th จำนวน 6,225 (9.68%), .or.th จำนวน 1,051 (1.63%), .mi.th จำนวน 31 (0.05%) และ .net.th จำนวน 29 (0.05%)

นี่คือการเติบโตที่เป็นตัวตนของคนไทยในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาครับ

ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์

pairat@matichon.co.th

